

**THÔNG BÁO KHẨN CẤP****Thành Phố Brampton sẽ chúc mừng năm mới 2021 trên trực tuyến với Haviah Mighty và Tokyo Police Club!**

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 10 tháng 12 năm 2020) – Thành Phố Brampton vui mừng thông báo về các màn trình diễn trực tuyến phát trực tiếp của Haviah Mighty và Tokyo Police Club cho lễ ăn mừng Đêm Giao Thừa trực tuyến vào Thứ Năm, ngày 31 tháng 12.

Lễ ăn mừng Đêm Giao Thừa Năm 2021 tại Brampton sẽ khác do dịch COVID-19. Để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng, tất cả các sự kiện sẽ diễn ra trực tuyến.

Hãy giữ liên lạc trong năm nay - hãy nhớ chia sẻ lễ ăn mừng Đêm Giao Thừa Năm 2021 tại nhà của bạn với chúng tôi trên mạng xã hội bằng cách gắn thẻ @CityBrampton và sử dụng #BramptonNewYearsEve và #BramptonTogether.

Để biết thêm thông tin về tất cả các hoạt động và sự kiện trực tuyến đang diễn ra, hãy truy cập [Brampton.ca/NewYearsEve](https://Brampton.ca/NewYearsEve).

**Phát trực tiếp từ The Rose**

Buổi biểu diễn trực tuyến năm nay sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối tại [Brampton.ca/NewYearsEve](https://Brampton.ca/NewYearsEve) với các thông điệp từ Thị Trưởng Patrick Brown và các thành viên của Hội Đồng, và một màn biểu diễn được ghi hình trước của ban nhạc cover Soular.

Nghệ sĩ hip hop của Brampton là Haviah Mighty và ban nhạc rock indie người Canada được đề cử giải thưởng JUNO, Tokyo Police Club sẽ biểu diễn trực tiếp từ sân khấu chính của nhà hát The Rose tại Brampton. Cả hai màn trình diễn sẽ được phát trực tiếp tại [Brampton.ca/NewYearsEve](https://Brampton.ca/NewYearsEve). Sẽ không có màn trình diễn trực tiếp nào trong năm nay.

*Phát trực tiếp từ The Rose* là chuỗi chương trình biểu diễn trực tuyến của The Rose, bao gồm các chương trình được phát trực tiếp từ sân khấu chính cho khán giả xem tại nhà. Tìm hiểu thêm tại [www.therosebrampton.ca](https://www.therosebrampton.ca).

**Giới thiệu về Tokyo Police Club**

Tokyo Police Club là một ban nhạc rock indie đến từ Newmarket, Ontario, với sự góp mặt của ca sĩ và nghệ sĩ chơi nhạc bass David Monks, nghệ sĩ chơi nhạc cụ phím Graham Wright, nghệ sĩ guitar Josh Hook và tay trống Greg Alsop. Ban nhạc đã được đề cử cho nhiều giải thưởng JUNO, gần đây nhất là vào năm 2019 cho giải Alternative Album of the Year.

**Giới thiệu về Haviah Mighty**

Lớn lên trong một gia đình âm nhạc ở Brampton, Haviah Mighty bắt đầu ca hát năm 4 tuổi, đọc rap năm 11 tuổi và cho sản xuất âm nhạc năm 15 tuổi. Haviah đã phát hành âm nhạc độc lập từ năm 2009, nhưng chính dự án Flower City (2017) của cô đã đẩy sự nghiệp của cô thăng tiến hơn nữa. Gần đây Mighty đã phát hành album đoạt giải Polaris, 13th Floor, dự án thành công nhất của cô cho đến nay, làm nên lịch sử với tư cách là nghệ sĩ hip hop đầu tiên và phụ nữ Da Đen đầu tiên từng nhận giải.

**Bắn pháo hoa trực tuyến**

Niềm vui tiếp tục với trải nghiệm bắn pháo hoa trực tuyến thú vị với công nghệ thực tế ảo tăng cường! Màn bắn pháo hoa kỹ thuật số mang đến cho cư dân một sự thay thế độc đáo và an toàn cho các màn bắn pháo hoa Đêm Giao Thừa truyền thống. Cư dân có thể thưởng thức chương trình trực tuyến bắt đầu lúc 9 giờ tối tại [Brampton.ca/NewYearsEve](https://Brampton.ca/NewYearsEve), do Trung Tâm Cộng Đồng Snapd cung cấp. Sẽ không có màn bắn pháo hoa trực tiếp nào trong năm nay.

### **Các hoạt động trực tuyến thân thiện với gia đình**

Theo phong cách ăn mừng Đêm Giao Thừa truyền thống tại Brampton, cư dân sẽ tham gia một loạt các hoạt động vui vẻ thân thiện với gia đình bắt đầu từ trưa ngày 31 tháng 12. Năm nay, hãy tận hưởng chương trình của chúng tôi với sự thoải mái tại nhà riêng của bạn, vì mọi hoạt động sẽ chỉ diễn ra trực tuyến tại [Brampton.ca/NewYearsEve](https://Brampton.ca/NewYearsEve). Sẽ không có sự kiện trực tiếp nào trong năm nay. Các hoạt động trực tuyến sẽ bao gồm hội chợ đồ thủ công, tiệc khiêu vũ dành cho trẻ em, chương trình giải trí cho trẻ em, các hoạt động DIY có thể in ra giấy và nhiều hoạt động nữa!

### **Thưởng thức đồ ăn mang đi từ các nhà hàng địa phương**

Đặt hàng trong Đêm Giao Thừa này! Năm nay, danh sách các nhà hàng địa phương mở cửa phục vụ mua mang đi hoặc giao hàng Đêm Giao Thừa sẽ được cung cấp trực tuyến tại [Brampton.ca/NewYearsEve](https://Brampton.ca/NewYearsEve). Thử món mới hoặc thưởng thức bữa ăn địa phương yêu thích của bạn.

### **Trích dẫn**

“[Brampton.ca/NewYearsEve](https://Brampton.ca/NewYearsEve) là nơi tổ chức Đêm Giao Thừa năm nay! Mặc dù không thể trực tiếp tụ tập để ăn mừng, nhưng tôi vẫn khuyến khích mọi người tận hưởng các lễ hội trực tuyến của Brampton với sự thoải mái tại nhà riêng của mình vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Tuy đây là đêm mà mọi người thường rất bận rộn ở bên ngoài, song tôi biết rằng năm nay, cư dân Brampton sẽ làm điều đúng đắn và ở nhà, giữ khỏe mạnh và an toàn vào Đêm Giao Thừa.”

- *Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton*

“Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về màn trình diễn trực tuyến trong Đêm Giao Thừa năm nay của Haviah Mighty và Tokyo Police Club! Một loạt các màn trình diễn, các hoạt động thân thiện với gia đình và danh sách nhà hàng địa phương sẽ được cung cấp trực tuyến. Hãy ở nhà, giữ kết nối trực tuyến với chúng tôi, vui vẻ với gia đình và chia sẻ trải nghiệm của bạn với cộng đồng bằng cách gắn thẻ @CityBrampton và sử dụng #BramptonNewYearsEve và #BramptonTogether.”

- *Paul Vicente, Phó Chủ Tịch, Phát Triển Kinh Tế và Văn Hóa; Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Quận 1 & 5, Thành Phố Brampton*

“Nhân viên thành phố luôn tận tâm trong việc tạo ra trải nghiệm Đêm Giao Thừa trực tuyến đáng nhớ cho tất cả mọi người tại Brampton - và những người bên ngoài thành phố thường đến thăm để ăn mừng. Chúng tôi rất vui được thông báo về các màn trình diễn trực tuyến, và yêu cầu mọi người năm nay hãy ở nhà để thưởng thức các màn trình diễn và hoạt động được cung cấp trực tuyến tại [Brampton.ca/NewYearsEve](https://Brampton.ca/NewYearsEve).”

- *David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton*

-30-

**Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 doanh nghiệp.** Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút



# BRAMPTON

## Media Release

đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](#), [Facebook](#), và [Instagram](#). Tìm hiểu thêm tại [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca).

### LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Monika Duggal

Điều Phối Viên, Gán Kết Phương Tiện Truyền Thông & Cộng Đồng

Truyền Thông Chiến Lược

Thành Phố Brampton

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)